

## รายงานพิเศษ

# นศ.รต.อาวุธความคิด กลยุทธ์ คสช. ซึมลึก จับตา 'บิ๊กอ้อม' บุรพาพัยคชภทหน้าใหม่ ตท.18 แก้กทีม 'บิ๊กเช่'



พล.อ.ธีรชัย

พล.ท.วีรชัย

พล.อ.ประวิตร



พล.ท.เทพพงศ์

พล.อ.พิสิทธิ์

พล.ท.อภิรัชต์

**ย**คนี่น่าจะเป็นยุคแรกที่ นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) หรือนักศึกษา รต. เข้ามามีบทบาทในทางการเมือง หลังจากที่ "บึกห่ม" พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. บังเอิญเดียวในการให้ นศ.รต.เหล่านี้ได้ช่วยชาติบ้านเมืองด้วยการให้มาช่วยงานกองทัพบก และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน

ต่อการทำงานของรัฐบาลและ คสช. โดยเฉพาะให้ช่วยชี้แจงข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของ อ.มีชัย ฤชุพันธุ์ ที่มีกำหนดเบื้องต้น จะทำประชามติภายใน 31 ก.ค.2559 นี้ เหตุเพราะ พล.อ.ธีรชัย นั้นไว้วางใจในตัว "บึกอ้อม" พล.ท.วีรชัย อินทุโศภณ ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (ผบ.นรต.) ที่ถือเป็นน้องรักที่เติบโตด้วยกันมาจาก พล.ร.2 รอ. ทั้ง พล.อ.ธีรชัย เอง และ "บึกป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.กลาโหม

จึงพยายามที่จะปลูกฝังความเป็นทหารเข้าไปในบรรดา น้องๆ นศ.รต.ที่โชนๆ ก็มาเรียน มาฝึก รต.แล้ว แม้จะไม่ต้องเป็นทหาร ก็ควรที่จะทำหน้าที่คล้ายๆ ทหาร โดยเฉพาะการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติเข้าไปในตัว

จึงต้องมีการให้ความรู้และฝึกอบรม นศ.รต.ในเรื่อง การปกป้องเทิดทูนสถาบัน สร้างความปรองดอง โดดแมของ คสช. และร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อที่จะไปชี้แจง สร้างการรับรู้ให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และบรรดาเพื่อนในวัยเดียวกัน

เพราะ นศ.รต. จะได้รับมอบหมายหน้าที่ เสมือน

การเป็นนักรบไซเบอร์ ให้ ทบ.มีและ คสช. ช่วยชี้แจงข่าวสารต่างๆ ที่ถูกบิดเบือน หรือข่าวลือทางโลกออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย เนื่องจาก นศ.รต.เป็นวัยที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และคนในวัยรุ่น เยาวชน

ไม่แค่นั้น น้องๆ นศ.รต. ยังจะสามารถช่วยตรวจสอบ หยั่งเชิงความคิดเห็นของประชาชน หรือโพล อย่างไม่เป็นทางการได้ เพื่อடுத்தทางการเมือง เช่นเดียวกับทหารชุดต่างๆ ที่ลงพื้นที่ พบปะชาวบ้าน ก็ย่อมต้องรู้แนวคิดของชาวบ้าน โดยไม่ต้องทำโพลใดๆ

โดยน้องๆ รต.รต. เหล่านี้จะต้องสมัครใจเข้าเป็น รต. จิตอาสา โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองลงนามในใบยินยอมเพื่อลงพื้นที่ไปกับทหารชุดปฏิบัติการต่างๆ และศูนย์ฝึกนักวิชาศึกษาทหารทั่วประเทศในการไปบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม ชุมชน

โดยทางศูนย์ฝึกจะนับชั่วโมงการออกจิตอาสาเป็น ชั่วโมงฝึกให้ด้วย เพราะในแต่ละชั้นปีจะต้องมีชั่วโมงฝึก คนละ 80 ชม. ที่ตอนนี จาก นศ.รต.ราว 3 แสนคน มีผู้สมัครเป็น รต. จิตอาสา มากถึง 1 แสนคน

ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องจากฝ่ายต่อต้าน คสช.ที่เกรงว่า ทางกองทัพจะใช้พี่น้องๆ นศ.รต.เหล่านี้ ในการชี้หน้าให้ชาวบ้านโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

"ไม่มีการชี้หน้า แค่ว่าบอกว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อดีอย่างไรบ้าง เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และท้ายที่สุดเชิญชวนให้พี่น้องออกไปลงประชามติโดยไม่ได้โน้มน้าวว่าจะต้องเลือกอย่างไร" พล.ท.วีรชัย กล่าว

เพราะในทางปฏิบัติแล้ว นศ.รต.ก็ไม่ได้รู้สึกซึ่งเรื่องร่างรัฐธรรมนูญมากนัก แต่ก็จะเป็นไปตามวัย ดังนั้น จึงต้องเลือกคนที่สมัครใจเป็นจิตอาสา โดยเฉพาะในวันลงประชามติที่จะต้องไปทำหน้าที่เป็น ผช.เจ้าพนักงาน ช่วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนไปลงประชามติ

"การทำให้น้องๆ นศ.รต. ใกล้ชิดประชาชน จะทำให้เขากลุ่มใจว่า ในชีวิตครั้งหนึ่ง เขามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาชาติบ้านเมือง และได้ทำงานให้ประชาชน" ผบ.นรต. กล่าว

ยิ่งในช่วงการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่ กาญจนบุรี นั้น ทาง ผบ.นรต. ก็ยังพา นศ.รต. แยกย้ายกันลงพื้นที่ไปพบปะประชาชน และช่วยงานสังคม

บทบาทใหม่ของ นศ.รต.นี้ ทำให้ พล.ท.วีรชัย ถูกจับตามองไปด้วยว่า เขาเป็นใครมาจากไหน ทำไม พล.อ.ธีรชัย จึงให้ช่วยงานสำคัญ ที่หากมือไม่ถึง ก็อาจจะผิดพลาดและเกิดข้อครหาได้

อีกทั้งได้รับการกิจในการจัดระบบกำลังสำรอง และกำลังพลสำรอง หลังมี พ.ร.บ.กำลังพลสำรองใหม่ที่ต้องมีการเรียกฝึกคราวละ 9 วัน โดยที่นายจ้าง หรือบริษัท ต้องอนุญาต และจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างที่มาฝึกตามปกติด้วย โดยวันที่ 6 พ.ค. ให้ถือเป็นวันกำลังสำรอง ที่ต้องการปลูกสำนึกคนไทย พล.ท.วีรชัย เลยจะจัดงานใหญ่ ในวันที่ 4 พ.ค. โดยมี พล.อ.ประวิตรมาร่วมงาน เพื่อหวังให้คนไทยรู้จัก

ความสำคัญของกำลังสำรอง

พล.ท.วีรชัย เป็นนายทหารอีกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นบุรพา พยัคฆ์พันธุ์แท้ เพราะเติบโตมาจาก ร.2 รอ. และ ร.12 รอ. ในสังกัด พล.ร.2 รอ. โดยรับราชการมากับ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ธีรชัย ตั้งแต่เป็นนายทหารเด็กๆ เรียกว่ารบเคียงบ่าเคียงไหล่กันที่ชายแดนไทย-กัมพูชามาด้วยกันเลยทีเดียว

ที่สำคัญคือ พล.ท.วีรชัย ยังเป็นนายทหารแกนนำเตรียมทหาร 18 รุ่นของ "บึกเข้" พล.ท.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพภาค 1 ตัวเต็ง ผบ.ทบ. ดาวรุ่งบุรพาพยัคฆ์ ที่กำลังถูกจับตามองว่า โยกย้ายกลางปี ในเดือนหน้า มีนาคม นี้ พล.ท.เทพพงศ์ จะได้ขยับขึ้นเป็น พล.อ. เพื่อเตรียมจ่อคิวชิงเก้าอี้ ผบ.ทบ. ในการโยกย้าย ก.ย.นี้ แทน พล.อ.ธีรชัย ที่จะเกษียณ

เพราะว่ากันว่า หาก พล.ท.เทพพงศ์ ขยับขึ้น พล.อ. ไม่ว่าจะตำแหน่งห้าเสือทบ.หรือตำแหน่งประจำ แต่ก็ได้สแกนภาพของการเป็นแคนดิเดต ผบ.ทบ. แทนที่ วัดดวงกับ "บิกแกละ" พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร เสนาธิการทหารบก ตท.17 ที่เกษียณ 2560 กับ "บิกเจ็บบ" พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาร

ผช.ผบ.ทบ. ตท.16 ที่จะเกษียณ 2561 นี้ เพราะ พล.ท.เทพพงศ์ ก็มีอายุราชการถึง ก.ย.2561 เท่ากับ พล.อ.เฉลิมชัย ขณะที่ พล.ท.วีรชัย มีอายุราชการถึง ก.ย.2562 นั้น หมายถึงว่า เขาสามารถที่จะเข้าไลน์ หากเขาขยับขึ้นเสียเป็นห้าเสือ ทบ. เพราะจาก ผบ.นรต. ก็เป็น เสช.ทบ. รองรับ พล.ท.เทพพงศ์ เพื่อนร่วมรุ่น ได้พอดี

ที่สำคัญคือ บิ๊กอ้อม เป็นนายทหารน้องรักของ พล.อ.ประวิตร แบบที่เรียกว่า วงใน เพราะช่วยงานมูลนิธิอนุรักษ์รอยต่อ 5 จังหวัด ด้วย

กล่าวกันว่าใน ทบ. ว่า พล.ท.วีรชัย เป็นนายทหารที่ถูกเอามาซ่อนพรางไว้ในตำแหน่งนี้ เพื่อไม่ให้โดดเด่นจนเกินไป แต่เป็นนายทหารที่ทำงานข้างกาย ทั้ง พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.ธีรชัย เลยทีเดียว

แต่ด้วยอายุราชการที่เกษียณ ปี 2562 ทำให้ พล.ท.วีรชัย อาจเสียเปรียบ เตรียมทหารรุ่น 20 ที่พร้อมโตขึ้นมาจ่อขึ้น ผบ.ทบ.ต่อจาก พล.ท.เทพพงศ์ ที่เกษียณ 2561 เพราะแกนนำ ตท.20 อย่าง "บิกแดง" พล.ท. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพน้อย 1 และ "บิกตู" พล.ต.ภูเกียรติ ศรีนาคา

รองแม่ทัพภาค 1 ที่เกษียณ 2563 ถือว่าเป็นรุ่นที่มาแรง อีกทั้ง พล.ท.วีรชัย ไม่เคยเป็นแม่ทัพภาค 1 มาก่อนด้วย แม้จะเป็น ผบ.นรต. ที่เทียบเท่าก็ตาม แต่ไม่ได้ถือว่าเป็นสายกำลังรบ

แต่อย่างน้อยก็ถึงเก้าอี้ ห้าเสือ ทบ. หรืออาจจะไปโตที่ บก.ทัพไทย เป็น ผบ.สส. หรือปลัดกลาโหม ก็เป็นไปได้

แต่หากโยกย้ายกลางปีที่จะคลอดในกลางเดือนมีนาคมนี้ ไม่มีการขยับ พล.ท.เทพพงศ์ ก็ย่อมหมายถึงต้องขึ้นมาเป็น ห้าเสือ ทบ. ในการโยกย้ายปลายปี เพื่อจ่อเป็น ผบ.ทบ. ต่อจากคนใหม่ ที่จะมาแทน พล.อ.ธีรชัย

เพราะหากจับพลัดจับผลู พล.อ.เฉลิมชัย อาศัยพลังพิเศษ ขึ้นมาเป็น ผบ.ทบ. ย่อมหมายถึง พล.ท.เทพพงศ์ อาจหมดโอกาส เป็น ผบ.ทบ. เนื่องจาก พล.อ.เฉลิมชัย เกษียณ ก.ย.2561 พร้อมกับ พล.ท.เทพพงศ์ เลย

ทั้งหมดนี้ อยู่ที่ผู้ใหญ่ คสช. อย่าง พล.อ.ประวิตร ที่นายกายฯ ไฟเขียว ให้ดูแลความมั่นคงและกองทัพ

อย่าให้ต้องถึงขั้น นายกายฯ บิ๊กตู จัดทัพเองเลย เพราะอาจมีหนาว ■